

NĂM 1994

Ngày 26-02:

BÁO VĂN HOÁ - THÔNG TIN RA ĐỜI PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG

Xuất phát từ yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động thúc đẩy sự nghiệp đổi mới phát triển, lãnh đạo Sở Văn hoá - Thông tin đề xuất với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho phép thấp nhất 2 tờ tin của ngành là: Tờ tin Văn hoá và Thông tin phổ thông thành tờ Báo Văn hoá - Thông tin do Sở Văn hoá - Thông tin quản lý và đề nghị Bộ Văn hoá - Thông tin cấp giấy phép xuất bản.

Trong khi chờ Bộ cấp giấy phép xuất bản, Báo Văn hoá - Thông tin đã xuất bản nội bộ phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành. Là tờ báo của ngành nhưng nội dung và hình thức phong phú, phản ánh sâu sắc công cuộc đổi mới trên địa bàn toàn tỉnh, được bạn đọc quan tâm... Vì vậy, ngày 26-02-1994 Bộ Văn hoá - Thông tin đã cấp giấy phép xuất bản cho Báo Văn hoá - Thông tin thuộc Sở Văn hoá - Thông tin Thanh Hoá.

Từ khi có giấy phép xuất bản, Toà soạn báo đã phấn đấu nâng cao chất lượng, số lượng tờ báo phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới của Đảng được bạn đọc xa gần hâm mộ.

Ngày 04-3:

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 07 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Ngày 04-3-1994, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hội nghị triển khai Nghị

quyết 07 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng về: Đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận dân tộc thống nhất. Thường vụ Tỉnh ủy đã giao cho Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị triển khai cho cán bộ toàn tỉnh và chỉ đạo cơ sở triển khai nghị quyết cho cán bộ, đảng viên...

Sau một năm quán triệt và hoạt động theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết, Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến huyện, xã được củng cố vững chắc. Công tác giáo dục vận động đoàn kết toàn dân đạt kết quả mới. Các tổ chức thành viên của Mặt trận tích cực thu hút quần chúng vào tổ chức, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động. Riêng Hội Người cao tuổi đã được tổ chức ở 630 xã, phường, thị trấn thu hút 36 vạn hội viên.

Ngày 20-3:

**ĐẢNG BỘ CÔNG TY MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NHIỀU NĂM LIÊN TỤC ĐƯỢC CÔNG NHẬN
LÀ ĐƠN VỊ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH**

Công ty Môi trường và Công trình đô thị được thành lập vào ngày 08-8-1977 và được thành lập lại theo doanh nghiệp Nhà nước vào ngày 10-3-1994. Công ty hiện có 606 cán bộ công nhân viên, trong đó có 401 người là nữ.

Là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trực thuộc UBND Thành phố Thanh Hoá - Công ty có chức năng, nhiệm vụ:

- Thu gom, vận chuyển rác thải trong thành phố.
- Nạo vét thông thoáng cống rãnh.
- Quản lý công viên cây xanh, nghĩa trang liệt sỹ.
- Phục vụ chôn cất, mai táng, quét dọn nhà vệ sinh công cộng.

- Quản lý điện, hệ thống điện chiếu sáng công cộng và quản lý nâng cấp xây dựng các công trình công cộng trong thành phố Thanh Hoá.

Nhiệm vụ to lớn nặng nề khó khăn vất vả, nhưng từ ngày thành lập đến nay, đặc biệt là thời kỳ đổi mới Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - giữ gìn xây dựng và làm cho thành phố mỗi ngày xanh sạch đẹp. Công ty đã được Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh, UBND Thành phố... tặng nhiều Bằng khen. Nhân dân Thành phố Thanh Hoá khen ngợi và tin yêu. Trong những nhân tố đem lại thành quả to lớn của Công ty - sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty là nhân tố có ý nghĩa quyết định.

Khởi nguồn - cơ sở Đảng của Công ty là một chi bộ gồm 6 đảng viên. Trải qua quá trình phấn đấu rèn luyện, cơ sở Đảng bộ đã trở thành Đảng bộ gồm 5 chi bộ với tổng số 87 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 9 đồng chí, đồng chí Vũ Văn Thơ - Phó Giám đốc làm Bí thư.

Ban Chấp hành Đảng bộ kết hợp với ban lãnh đạo Công ty đứng đầu là đồng chí Hoàng Chí Hoà - Thành uỷ viên làm Giám đốc đã xây dựng và thực thi những giải pháp sắc bén lãnh đạo Đảng bộ, lãnh đạo Công ty thực hiện nhiệm vụ.

Một là, sắp xếp tổ chức lại lực lượng lao động theo hướng chuyên môn hoá và tháp nhập các đơn vị nhỏ thành xí nghiệp thành viên để có đủ điều kiện hoàn thành khối lượng công việc lớn và nâng cao năng xuất lao động.

Hai là, tăng cường trang thiết bị cơ giới từng bước hiện đại hoá công tác vệ sinh môi trường từ vận chuyển rác thải bằng các phương tiện thủ công, Công ty đã mua 9 xe chở rác chuyên dụng của Nhật và cải tiến các khâu quản lý điều hành. Nhờ đó đã tăng thu gom rác hàng năm lên 12,4%. Năm 1997 chỉ bốc xúc vận chuyển được 69.454m³ rác thải và nạo vét được 45km mương, cống; nhưng đến năm 2000 đã xúc bốc vận chuyển 120.000m³ rác thải và nạo vét 78km mương cống.

Ba là, phát động toàn Công ty phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn, tiết kiệm công quỹ Nhà nước.

Sáng kiến chế tạo bộ phận lắp ghép và nâng đỡ xe gom rác lên ô tô của đồng chí Giám đốc đã được cấp Bằng khen và Huy hiệu Sáng tạo. Hàng năm làm lợi cho Nhà nước 120.000.000 đồng, giảm 50% số lượng công nhân xúc rác.

Sáng kiến thiết kế và lắp hệ thống đóng ngắt điện các công trình công cộng và chủ trương không thuê các cơ quan bên ngoài đóng ngắt điện các công trình công cộng đã tiết kiệm cho Nhà nước mỗi năm hàng trăm triệu đồng về việc chống lãng phí điện.

Bốn là, mở rộng dân chủ, đổi mới công tác quản lý, tăng cường đoàn kết, thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách, từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động trong Công ty.

Do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Công ty nhiều năm liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tỉnh uỷ và Thành uỷ TP. Thanh Hoá tặng cờ Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Ngày 01-5:

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC NÂNG CẤP THỊ XÃ THANH HÓA LÊN THÀNH PHỐ THANH HÓA

Ngày 01-5-1994, tại Nghị định số 37/CP, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Thành phố Thanh Hoá trên cơ sở thị xã Thanh Hoá. Ngày 04-11-1994, Đảng bộ, nhân dân Thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh lỵ Thanh Hoá và công bố quyết định thành lập Thành phố Thanh Hoá (thành phố loại 3) của Chính phủ.

Sau này đã sáp nhập thêm các xã: Đông Cương (huyện Đông Sơn), Quảng Hưng, Quảng Thành của huyện Quảng Xương vào Thành phố Thanh Hóa. Đồng chí Mai Văn Minh, Phó Bí thư Thành uỷ giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa.

Ngày 06-5:

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO THÀNH LẬP HỘI NGƯỜI CAO TUỔI THANH HÓA

Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong Công văn số 15 CV/TU ngày 14-4-1994 và đề nghị của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh tại Tờ trình số 10 VP/MT ngày 01-3-1994, UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập Hội Người cao tuổi Thanh Hoá (Quyết định số 577 TC/UBTH ngày 06-5-1994).

Quyết định ghi rõ: Hội Người cao tuổi Thanh Hoá là tổ chức xã hội được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện và dân chủ, hoạt động vì quyền lợi và hạnh phúc của người cao tuổi theo Điều lệ của Hội và pháp luật Nhà nước. Hội có tài khoản và con dấu để giao dịch, tự lo kinh phí và phương tiện hoạt động. Trụ sở của Hội trước mắt đặt tại Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ban Chấp hành lâm thời Hội có 08 người, do ông Lê Bạch Lan làm Chủ tịch.

Ban Chấp hành Hội có nhiệm vụ chuẩn bị điều lệ, chuẩn bị điều kiện tiến tới Đại hội lần thứ nhất của Hội.

Chỉ sau một năm hoạt động, Hội Người cao tuổi đã kết nạp 38 vạn hội viên (tính đến tháng 5-1995); Hội đã tích cực chăm sóc động viên lớp người cao tuổi: Sống vui, sống khoẻ, sống có ích và tích cực động viên con cháu xây dựng bảo vệ quê hương, đất nước.

Ngày 28-7:

THÀNH LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Thực hiện Nghị quyết 88 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ra Thông báo số 87 ngày 25-6-1994, UBND tỉnh ra Quyết định số 873 ngày 28-7-1994 về việc thành lập Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá.

Trường Chính trị tỉnh ra đời trên cơ sở hợp nhất Trường Đảng Hoàng Văn Thụ và trường Hành chính - Pháp lý của tỉnh. Tỉnh uỷ trực

tiếp lãnh đạo, chỉ đạo về nội dung chương trình giảng dạy, quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức biên chế, chế độ chính sách đối với cán bộ, học viên nhà trường. UBND tỉnh quản lý nhà nước về quy chế đào tạo, cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của trường. Trường Chính trị tỉnh có chức năng nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1- Đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn), trưởng, phó phòng, ban, ngành cấp tỉnh và cấp huyện, cán bộ quy hoạch vào các chức danh nói trên.

2- Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước và pháp lý; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng và công tác vận động quần chúng.

3- Bồi dưỡng đường lối, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước và kiến thức quản lý hành chính cho các đối tượng thích hợp.

4- Tham gia nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn về công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng cán bộ.

Từ năm 1995 - 2000, mỗi năm nhà trường đã mở từ 16 đến 18 lớp tập trung (với số lượng từ 910 - 1.100 học viên), từ 24 - 29 lớp tại chức (với số lượng từ 2.390 - 3.100 học viên) cho cả 3 hệ: Trung cấp chính trị, trung cấp hành chính, trung cấp pháp lý. Và đã tham gia mở 12 lớp đại học tại chức và 1 lớp cao học với số lượng là 1.025 học viên. Đồng thời đã mở 40 lớp bồi dưỡng cập nhật những tri thức mới cho cán bộ các cấp, các ngành trong tỉnh.

Ngày 28-10:

TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO THÀNH LẬP LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA

Nhằm phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất, ngày 12-4-1994, Tỉnh uỷ chỉ đạo UBND tỉnh ra Quyết

định số 483-TC/UBTH thành lập Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá là thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá với chức năng:

- Tập hợp đoàn kết và điều hành mọi hoạt động của các Hội khoa học và kỹ thuật là thành viên.

- Làm đầu mối các quan hệ giữa các hội thành viên với cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận tỉnh và các đoàn thể khác.

- Xây dựng phát triển và quản lý hệ thống tổ chức của liên hiệp Hội, của các hội thành viên.

- Quản lý và phát triển các hoạt động đối ngoại và hợp tác trong nước của Liên hiệp Hội.

Sau một thời gian chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức và điều kiện vật chất, ngày 28 - 10 - 1994, Tỉnh ủy và UBND tỉnh chỉ đạo Đại hội thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hoá. Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ và bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Hội, bầu đồng chí Đỗ Xuân Tăng làm Chủ tịch.

Từ khi ra đời đến nay, Liên hiệp Hội đã tích cực hoạt động và đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong thời kỳ đổi mới.

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “ÔNG BÀ CHA MẸ MẪU MỰC, CON CHÁU HIẾU THẢO”

Việc xác lập kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cơ bản thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhưng cũng bộc lộ những hạn chế. Một số người chạy theo đồng tiền lãng quên trách nhiệm đối với gia đình, cha mẹ. Nhận thức đúng thực trạng xã hội, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đề nghị với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho phép phát động phong trào thi đua “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” nhằm củng cố nền tảng gia đình, xã hội.

Được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng tình, năm 1994 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Sau một năm phát động phong trào, các cơ sở trong tỉnh bình xét và tổ chức họp mặt các gia đình đạt tiêu chuẩn “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” biểu dương khen thưởng, tiếp sau là huyện, tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương các gia đình lập thành tích xuất sắc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hai cuộc họp mặt biểu dương các gia đình xuất sắc nhất trong tỉnh. Toàn tỉnh đã có gần 3 vạn hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.

Tháng 12-1995, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc biểu dương các gia đình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” của tỉnh Thanh Hoá và phát động phong trào sâu rộng trong toàn quốc.

Phong trào “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” mang tính nhân văn xã hội sâu sắc, đã góp phần giáo dục đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân tích cực tiến hành sự nghiệp đổi mới, góp phần khắc phục các mặt tiêu cực trong đời sống gia đình và xã hội.

Ngày 12-11:

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO THÀNH LẬP ỦY BAN THANH NIÊN THANH HÓA

Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 12-6-1993 của Chính phủ, Công văn số 70 ngày 28-12-1993 của Ủy ban Thanh niên Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, ngày 12-11-1994, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra Quyết định số 1459/QĐ/TCCQ về việc thành lập Ủy ban Thanh niên Thanh Hóa.

Ủy ban Thanh niên tỉnh là cơ quan giúp việc UBND tỉnh về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công tác thanh niên, phối hợp với các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội thực hiện các nhiệm vụ về công tác thanh niên ở địa phương. Bộ máy tổ chức của Ủy ban Thanh niên tỉnh gồm các đồng chí Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm chuyên trách và 15 thanh niên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể chính trị liên quan. Đồng chí Đinh Viết Ba, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Ủy ban Thanh niên tỉnh. Trong một năm hoạt động, Ủy ban Thanh niên tỉnh đã hướng dẫn xây dựng hệ thống tổ chức của mình từ tỉnh đến cơ sở. Xây dựng 3 đề án: “Việc làm cho lao động trẻ”, “Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế và làng thanh niên”, “Xuất khẩu lao động trẻ”; Chủ trì phối hợp với Ban liên lạc TNXP tỉnh, Tỉnh đoàn cùng các ngành liên quan giải quyết chính sách, chế độ cho lực lượng TNXP, xây dựng bộ phim: “45 năm TNXP Thanh Hoá”, phát động sáng tác và chọn mẫu Tượng đài “TNXP chiến thắng”...

Ủy ban Thanh niên tỉnh chỉ tồn tại hơn một năm, nhưng đã có những đóng góp tích cực về quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngày 19-11:

HUYỆN ỦY TỈNH GIA CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG TRẠM TIẾP SÓNG TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng trạm tiếp sóng truyền hình Việt Nam do UBND tỉnh phê duyệt (Công văn số 36 TT/THTG) cho Đài Truyền hình huyện Tĩnh Gia, Huyện uỷ đã chỉ đạo UBND huyện tích cực chuẩn bị điều kiện khởi công xây dựng vào ngày 19-11-1993 và hoàn thành vào ngày 27-01-1994, công trình được UBND tỉnh đầu tư 376.142.447 đồng.

Ngày 20-11:

TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO BẦU CỬ HĐND TỈNH KHÓA XIII

Đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra đúng Luật, đạt kết quả tốt, Tỉnh uỷ chỉ đạo hệ thống chính trị chuẩn bị đầu tư mọi điều kiện tiến hành bầu cử HĐND tỉnh vào ngày 20-11-1994.

Tổng số đại biểu HĐND tỉnh khoá XIII được bầu 85 vị. Trong đó nữ 20 vị, dân tộc ít người 16 vị, tôn giáo 3 vị, đại biểu ngoài Đảng 15 vị. Trình độ Đại học, Cao đẳng 54 vị, văn hoá cấp III: 74 vị; Văn hoá cấp II: 10 vị; Văn hoá cấp I: 1 vị.

Tại kỳ họp thứ nhất từ ngày 14 - 16/12/1994 HĐND tỉnh đã bầu: Ông Trịnh Trọng Quyền làm Chủ tịch, ông Trịnh Xuân Mão làm Phó Chủ tịch và 4 Ban chức năng: (Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hoá - Xã hội, Ban Dân tộc) của HĐND tỉnh. Cũng tại kỳ họp này HĐND bầu Ủy ban nhân dân tỉnh 9 vị gồm: Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 5 Ủy viên. Ông Mai Xuân Minh được bầu làm Chủ tịch, các ông Phạm Minh Đoan, Nguyễn Đình Bưu, Nguyễn Văn Thát, Lê Thế Bắc* được bầu làm Phó Chủ tịch.

Năm 1999** ông Trịnh Trọng Quyền chuyển công tác, bà Nguyễn Thị Miện được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh. Năm 1999*** ông Mai Xuân Minh chuyển công tác, ông Phạm Minh Đoan được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

* Ông Lê Thế Bắc bầu bổ sung tháng 01 năm 1997.

** Ngày 12-7-1996, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Miện, Thường vụ Tỉnh uỷ giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh thay ông Trịnh Trọng Quyền.

*** Tháng 3-1999 đến hết khoá XIII, ông Phạm Minh Đoan là quyền Chủ tịch thay ông Mai Xuân Minh.

Ngày 23-12:

TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO CHUYỂN CHI CỤC KIỂM LÂM TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Thực hiện Nghị định 39-CP ngày 18-5-1994 của Chính phủ về việc củng cố kiện toàn hệ thống kiểm lâm trong cả nước, ngày 23-12-1994, Tỉnh uỷ chỉ đạo UBND tỉnh Quyết định 2099-QĐ/UBTH tách Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá trực thuộc Sở Lâm nghiệp Thanh Hoá về trực thuộc UBND tỉnh. Chi cục có Văn phòng Chi cục gồm 3 phòng chức năng: Tổng hợp, Quản lý - Bảo vệ rừng, Pháp chế - Thanh tra và 14 đơn vị trực thuộc gồm: 10 hạt kiểm lâm, 2 hạt phúc kiểm lâm sản, 1 trạm kỹ thuật bảo vệ rừng, 1 đội kiểm lâm cơ động.

Ngày 27-12:

CHỦ TỊCH NƯỚC LÊ ĐỨC ANH THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI THANH HÓA

Từ ngày 27 - 28/12/1994, Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã về thăm và làm việc tại Thanh Hoá. Trong thời gian ở thăm tỉnh ta, Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã:

- Thăm và làm việc tại Nhà máy đường Lam Sơn.
- Thăm trường Trung học phổ thông Nội trú tỉnh.
- Làm việc với lãnh đạo tỉnh và đại diện các ngành, các đoàn thể tỉnh Thanh Hoá, đồng chí đã khen ngợi thành tích Thanh Hoá đạt được trong thời kỳ đổi mới và đề nghị Thanh Hoá tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, kêu gọi nguồn đầu tư đưa sự nghiệp đổi mới đi vào chiều sâu: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

HUYỆN ỦY HẬU LỘC ĐẦU TƯ CHỈ ĐẠO KHÔI PHỤC PHÁT TRIỂN NGHỀ RÈN TIẾN LỘC

Nghề rèn ở Tiến Lộc là nghề truyền thống từ lâu đời, nhân dân trong tỉnh quen gọi là nghề rèn Tất Tác với những sản phẩm rèn nổi tiếng bền, đẹp.

Những năm bao cấp, nghề rèn bị đình đốn. Trong thời kỳ đổi mới, Huyện uỷ Hậu Lộc đã tích cực đầu tư chỉ đạo khôi phục lại nghề rèn Tiến Lộc. Năm 1986 cả xã có 281 gia đình với 1.200 lao động làm nghề.

Trước kia nghề rèn Tiến Lộc chủ yếu sản xuất các công cụ cầm tay như: Dao, liềm, cuốc, cày, bừa... Nay sản xuất thêm mặt hàng mới như: Bản lề, khung cửa, mặt sàng máy nghiền, máy xát, bánh lồng máy cày, sửa chữa cơ khí nhỏ, gò hàn, cắt gọt... Nhân dân Tiến Lộc đã mua sắm các loại máy hàn, mài, khoan, cắt, gọt, dập, máy cắt thép, cải tiến nghề rèn. Vì thế năng suất, chất lượng sản phẩm được nâng cao, mỗi ngày toàn xã tiêu thụ từ 5 - 6 tấn thép.

TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG THEO NGHỊ ĐỊNH 21 CỦA CHÍNH PHỦ

Từ năm 1975, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện giao đất, giao rừng cho HTX nông, lâm nghiệp quản lý kinh doanh. Đến năm 1984 lại tiếp tục thực hiện giao đất, giao rừng cho tập thể và hộ gia đình quản lý, sản xuất kinh doanh. Đến năm 1994, Chính phủ ra Nghị định 02/CP, Thanh Hoá đã tiến hành giao đất, giao rừng đến hộ gia đình tổ chức sản xuất kinh doanh và bảo vệ rừng. Đến năm 1999, toàn tỉnh đã giao 693.341ha bằng 99% tổng diện tích đất lâm nghiệp. Trong đó 315.184ha giao cho 97.117 hộ gia đình. 130.093ha giao cho 165 tổ chức kinh tế - xã hội. 147.474ha tạm giao cho UBND xã quản lý.

Các hộ gia đình được nhận đất lâm nghiệp đã tổ chức 2.180 trang trại rừng, những năm đầu có thu hoạch bình quân mỗi trang trại từ 10 đến 20 triệu đồng. Trong tương lai các trang trại rừng sẽ thu hoạch khá hơn.

Thực hiện Nghị định 01/CP (ngày 04-01-1995), các lâm trường tiến hành giao khoán 64.018ha rừng và đất rừng. Trong đó 1.045 hộ công nhân viên được nhận 11.547ha; 505 hộ hưu trí mất sức được nhận 5.508ha; 3.802 hộ dân địa phương (sinh sống gần lâm trường) được nhận 26.904ha.

TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO NGÀNH THƯƠNG MẠI TÌM THỊ TRƯỜNG MỚI NÂNG CAO KIM NGẠCH XUẤT KHẨU

Những năm 1990 - 1991, việc xuất nhập khẩu ở thị trường truyền thống như: Liên Xô và các nước Đông Âu ngừng tắc, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo ngành Thương mại đã chủ động tìm thị trường, tìm khách hàng mới. Nhờ đó tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 1991, đạt 10.632.130 USD tăng hơn năm 1990 là 80%. Năm 1992, thị trường truyền thống vẫn được khơi thông nhưng ngành Thương mại đã phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu là 17.949.249 USD bằng 133% kế hoạch và bằng 169% so với năm 1991. Riêng xuất khẩu đạt 4.312.842 USD gồm các mặt hàng: Lạc nhân 4.038 tấn, gỗ 272 m³, cà phê 500 tấn, muối 100 tấn, tinh dầu 4 tấn, ớt quả khô 55 tấn, thiếc 121 tấn...

Năm 1994, tình hình thị trường thuận lợi hơn nên xuất khẩu đạt giá trị 16.325.092 USD bằng 202% so với năm 1993.

TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO ĐẦU TƯ NÂNG CẤP BỆNH VIỆN TÂM THẦN THANH HÓA

Trong chiến tranh phá hoại, Bệnh viện Tâm thần sơ tán lên huyện Cẩm Thủy. Hoà bình lập lại, bệnh viện trở về xây dựng lại cơ sở vật chất tại xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương (nay thuộc phố Hải Thượng Lãn Ông, TP. Thanh Hoá). Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã đầu tư cơ sở vật chất cho Bệnh viện Tâm thần hoạt động. Năm 1994, Bệnh viện được nâng cấp và hình thành đầy đủ các khoa, phòng chức

năng, bao gồm: Khoa cận lâm sàng, khoa xét nghiệm, điện não đồ, lưu huyết đồ, khoa dược, khoa khám chữa bệnh, khoa lâm sàng nam và nữ, khoa bệnh nhân kích động...

Do tác động của chiến tranh, Thanh Hoá có 0,5% dân số bị bệnh thần kinh phân liệt và 0,5% bị bệnh động kinh. Từ đặc điểm đó, Bệnh viện Tâm thần đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND và Sở Y tế tiến hành quản lý, chăm sóc, điều trị bệnh nhân tâm thần theo 2 tuyến: Tuyến tỉnh và tuyến cộng đồng. Tuyến tỉnh do Bệnh viện Tâm thần quản lý khám chữa bệnh với 100 giường bệnh phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu khoa học, quản lý khám chữa bệnh ở tuyến cộng đồng. Tuyến cộng đồng do hệ thống chuyên khoa tâm thần bệnh viện huyện trực tiếp chăm sóc điều trị bệnh nhân khi cần thiết và dựa hẳn vào việc quản lý chăm sóc bệnh nhân tại gia đình và cộng đồng.

Thực hiện phương châm nói trên, Bệnh viện Tâm thần Thanh Hoá trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học phục vụ việc quản lý, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân tâm thần trên địa bàn toàn tỉnh.

TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG

Triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Liên đoàn lao động Thanh Hoá xây dựng và thực thi các chương trình giải quyết việc làm cho công nhân lao động do chuyển đổi cơ chế mới một số cơ sở sản xuất làm ăn thua lỗ phải giải thể, mất việc làm.

Năm 1994, Liên đoàn Lao động đã lập 34 dự án vay vốn lãi suất thấp với số tiền là 1.460 triệu đồng cho 1.263 hộ vay, vốn tổ chức sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho gần 2.000 lao động. Năm 1995 có 45 dự án với tổng số tiền là 1.619 triệu đồng, giải quyết cho 1.910 lao động có việc làm.

Tổ chức công đoàn các cấp, đặc biệt là Liên đoàn lao động huyện Thiệu Yên, thị xã Sầm Sơn, Công đoàn ngành Xây dựng... cùng với chuyên môn tìm mọi biện pháp giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho công nhân viên chức lao động.

NHÀ MÁY THUỐC LÁ THANH HÓA HOÀN THÀNH TỐT NGHĨA VỤ NỘP NGÂN SÁCH VÀ THỰC HIỆN TỐT CÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CỦA ĐẢNG

Nhà máy thuốc lá Thanh Hoá nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ ngân sách Nhà nước. Năm 1988, Nhà máy nộp ngân sách 5,8 tỷ đồng, đến năm 2000, đã tăng gấp 13 lần, tỷ lệ nộp ngân sách trong thời kỳ đổi mới tăng bình quân 5,58%. Điều đó được minh chứng:

Năm	Mức nộp NS (tỷ đồng)	Năm	Mức nộp NS (tỷ đồng)
1988	5,8	1995	53
1989	11,8	1996	73
1990	19,4	1997	74
1991	43,4	1998	70,4
1992	50	1999	65,6
1993	52	2000	75,2
1994	52	2001	85

Không chỉ nộp đầy đủ ngân sách cho Nhà nước, Nhà máy đã nuôi dưỡng trọn đời 100 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, giành hàng tỷ đồng giúp đỡ gia đình thương binh liệt sỹ, vùng bị thiên tai tàn phá, thực hiện chính sách xã hội, Nhà máy đã trở thành đơn vị hàng đầu trong nộp ngân sách và thực hiện chính sách xã hội trên địa bàn Thanh Hóa.